



ประกาศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ
เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

.....

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

16 - 23 กรกฎาคม 2561	สมัครทางเว็บไซต์ www.sc.su.ac.th (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
16 - 24 กรกฎาคม 2561	ชำระเงินค่าสมัคร
7 สิงหาคม 2561	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8 - 12 สิงหาคม 2561	ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
8 สิงหาคม 2561	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
14 สิงหาคม 2561	เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและจะประกาศให้ทราบ

จำนวนรับ ผู้สมัครเลือกสมัครได้จำนวน 2 สาขาวิชา โดยมีจำนวนรับแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

คณิตศาสตร์	15	คน
คณิตศาสตร์ประยุกต์	15	คน
สถิติ	15	คน
จุลชีววิทยา	15	คน
ฟิสิกส์	20	คน
เคมี	20	คน
ชีววิทยา	20	คน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	20	คน
วิทยาการข้อมูล	30	คน
วิทยาการคอมพิวเตอร์	30	คน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	30	คน

หมายเหตุ - ผู้สมัครจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของสาขาวิชาที่สมัคร คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก
จะพิจารณาจากคะแนนและลำดับความสำคัญตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
4. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือกในประกาศฯ นี้
5. มหาวิทยาลัยศิลปากรจะดำเนินการตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 1-4) ของ
ผู้สมัครทุกคน จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 5
หากมหาวิทยาลัยศิลปากรตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 1-4) แล้ว
ผลการคัดเลือกในรอบที่ 5 จะถือเป็นโมฆะทันที ทั้งนี้ ผลการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ จะถือเป็นที่สุด

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ประมาณการค่าใช้จ่าย เป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษาละประมาณ 35,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษาและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จำนวน 3 วิชา (ต้องมีคะแนนครบทุกวิชา) โดยกำหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ำหนักของคะแนน 3 วิชา เป็น 100 % ดังนี้

ความถนัดทั่วไป (GAT) 20 %		ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ (PAT) 80 %	
รหัสและชื่อวิชา	ค่าน้ำหนัก (%)	รหัสและชื่อวิชา	ค่าน้ำหนัก (%)
85 GAT	20 %	71 PAT 1	20 %
		72 PAT 2	60 %
รวม		100 %	

หมายเหตุ ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนนในระบบรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะดึงคะแนนครั้งที่ดีที่สุดของผู้สมัครจากระบบของ สทศ. ทั้งนี้ คะแนนจะต้องไม่หมดอายุภายในระยะเวลาการรับสมัคร

วิธีการสมัคร

1. ผู้สมัครเข้าสู่เว็บไซต์ www.sc.su.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้ติก่อน แล้วจึงยืนยันการสมัคร (เมื่อทำการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้)
2. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและเซ็นชื่อในใบสมัคร และพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ออกจากระบบ
3. ผู้สมัครนำใบชำระเงินไปจ่ายผ่าน ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท และจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 10 บาท (ค่าสมัคร จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระเงิน ได้ที่ www.sc.su.ac.th หากมีปัญหาในการสมัครบนระบบออนไลน์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา โทรศัพท์หมายเลข 0-3424-5303 และ 0-3424-5312

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียว โดยให้ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ <http://www.sc.su.ac.th/> และทางเฟซบุ๊ก <http://www.facebook.com/ScienceSilpakornUniversity/> ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สุด

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบและใบตรวจร่างกาย ทางไปรษณีย์ (EMS) ไปที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมนฑลใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาก็ตาม และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารที่กำหนด ผู้ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันที่กำหนดถือว่าลบละสิทธิ์

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ

1. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนโครงการเป็นนักศึกษาโครงการปกติของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ ยกเว้นนักศึกษาต้องสมัครสอบและได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการปกติ

2. นักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ สามารถยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต และยังคงเป็นนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษเหมือนเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ นิมพาลี)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์